

## ปาฐกถาธรรม

---

ขอเจริญพร มร.เอียน กรีน และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ก่อนอื่นอวดมาภาพ  
ขออนุโมทนาบุญ ในกุศลเจตนา ของมร.เอียนและครอบครัว ที่ได้บริจาคที่ดิน  
แห่งนี้ ให้เป็นสาธารณะประโยชน์แก่พระศาสนา อีกทั้งยังได้แกะพระพุทธรูปเมตตา  
จากหินหยกเขียวแคนาดา

พระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุด ที่แกะสลักจากหินหยก  
เขียวทั้งก้อน องค์พระมีขนาดความสูง 2.60 เมตร ประดิษฐานอยู่บนบัลลังก์ที่แกะ  
สลักจากหินหยกขาว อาลาบาสเตอร์ ขนาดความสูง 2 เมตร น้ำหนักเฉพาะองค์  
พระ 4.50 ตัน ประเมินมูลค่าไว้ที่ 5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

พระพุทธรูปปางนาคปรกองค์นี้ แกะสลักจากหินหยกคุณภาพยอดเยี่ยม Polar  
Pride ที่ขุดพบจากเหมืองในประเทศแคนาดา ในปี ค.ศ. 2000 และถูกนำไปยัง  
ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2005 และเริ่มดำเนินการแกะสลักพระ โดยบริษัท หยก  
ทองทวี จำกัด โดยคุณวานิช โยธาวัช และอวดมาภาพพร้อมคณะสงฆ์ ได้รับ  
เกียรติให้เจริญพระพุทธรูปมนต์ เป็นปฐมฤกษ์ในการแกะหินครั้งแรก

องค์พระได้รับการแกะสลักอย่างยากลำบาก อุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างการ  
ดำเนินการ แต่.. ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วย “บุญ” องค์พระองค์นี้.. ได้ถูกนำไปให้กับ  
พุทธศาสนิกชนในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ได้ชื่นชมบารมี ความงาม และ  
เคารพสักการบูชา

วันนี้ ได้มีโอกาสมาเยี่ยม มร.เอียน ณ บุญสถานแห่งนี้ ได้เห็นพระสถูปอัน  
ยิ่งใหญ่ เหมาะสมกับองค์พระ ที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคนี้ เพื่อ  
ประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะพระพุทธรูปศาสนา

และในโอกาสนี้ อาตมาภาพ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช / เจ้าอาวาสวัด ปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้มอบถวายให้แก่อาตมาภาพ โดยในเบื้องต้น อาตมาภาพ ไม่ได้มีโครงการที่จะถวายพระบรมสารีริกธาตุนี้แต่ อย่างไม่ มีกำหนดการเพียง ต้องการมาเยี่ยมเยือน มร.เอียน เท่านั้น แต่ได้ทราบ จากการประสานงานของ คุณวานิช โยธาวุธ เจ้าของบริษัท หยกทองทวี ว่า มร.เอียน ได้มีเมตตาในการที่จะให้บุคคล สามารถนำของศักดิ์สิทธิ์ แต่ละศาสนา โดยไม่จำเพาะเจาะจง มาบรรจุไว้ ณ พระสถูปแห่งนี้

อาตมาภาพ ก็แปลกใจว่า เพราะเหตุใดจึงติดพระบรมสารีริกธาตุนี้ มาที่ ประเทศออสเตรเลียแห่งนี้ด้วย เมื่อทราบวัตถุประสงค์ จึงคิดว่า.. พระบรม สารีริกธาตุนี้ สมควรที่จะได้ประดิษฐานไว้ ณ พระสถูป เมืองเบนดิ โก้แห่งนี้สืบไป

การทำงานใหญ่ การทำความดี ย่อมมีอุปสรรคทั้งสิ้น แต่ขอให้อุปสรรคทั้ง หลายเหล่านั้น ได้กลับกลายเป็นสิ่งท้าทายความสามารถ แรงบุญ และเป็นเกราะ แก้วคุ้มครอบป้องกันรักษา ให้ท่านทั้งหลายผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้น ด้วยความ ราบรื่น สัมฤทธิ์ผลในที่สุด

ขออำนวยการอวยพร ให้ มร.เอียน พร้อมด้วยครอบครัวและคณะ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ขอให้ทุกท่านจงมีความเจริญงอกงามไพบุลย์ ในพระ ศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วย จตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ คือ อายุ ขอให้มียายุยืนยาวนาน โดยปราศจาก โรคา พยาธิมาเบียดเบียน วรรณะ ขอให้มียิวพรรณที่ผ่องใสดูจโยใหม่ สุขะ ขอให้มียี ความสุขกาย สบายใจ พละ ขอให้มียีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดกายเป็น เป็นนิจ โดยถ้วนหน้ากันทุกท่าน ทุกคน เทอญฯ.